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หนังสือประสานงาน 
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Tentative Program for Collecting Data 

Research title: A Comparative Study of the Higher Educational Policies in 
Promoting ASEAN: Case study between Thailand and Myanmar  

24 - 27 November 2015 
 

24 November 2015   
09.30 hrs. -  Interviewing Dr. Thein Win, Director-General or   

   Dr. Nay Win Oo, Deputy Director-General,     
   Department of Higher Education, Ministry of  
   Education, Nay Pyi Taw (Tel. 092056082) 

     26 November 2015   
     09.30 hrs.  -  Interviewing Dr. Pho Kaung (Mr.), Rector of  
                                            University of Yangon, Yangon 
                                            (Contact person: Ms. Thuzar Htun,  
                                            Tel. 01 534318) 
 
27 November 2015   

09.30 hrs. -  Interviewing Ms. Me Me Tin, Lecturer,   
      Department of Thai Language, Yangon    
                                       University of Foreign Languages, Yangon  

   (Tel. 0973082870) 
 
 

----------------- 
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ภาคผนวก ข 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1. ประเด็นการสัมภาษณ 

2. ประเด็นการสนทนากลุม 

3. Interview Form 
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ประเด็นการสัมภาษณ 
 

 1. นโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาของแตละประเทศเปนอยางไร  

 2. การนํานโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัตดิําเนินการอยางไร  

 4. ปญหาอุปสรรคในกระบวนการพัฒนานโยบายและการนํานโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูการ

ปฏิบัติมีประเด็นอะไรบาง 

5. นโยบายทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการสนับสนุนความเปนอาเซียน ในการสนับสนุนเสาหลัก ท้ัง 

3 เสา มีอะไรบาง  

         - ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

         - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

         - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

6. ปญหาในการนํานโยบายตาม ขอ 5 ไปปฏิบัติ 

7. การดําเนินนโยบายทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการสนับสนุนความเปนอาเซียนท่ีประสบ

ความสําเร็จในปจจุบัน มีประเด็นอะไรบาง  
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ประเด็นการสนทนากลุม 

 
1. นโยบายทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในการสนับสนุนความเปนอาเซียน ใน

หนวยงานของทาน มีประเด็นอะไรบาง (พิจารณา 3 เสาหลัก) 

          - ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

          - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

           - ประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

2. ปญหาในการนํานโยบายตาม ขอ 1 ไปปฏิบัติ  

3. ปจจุบันนโยบายทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการสนับสนนุความเปนอาเซียนในหนวยงานของทาน

ท่ีประสบความสําเร็จ มีประเด็นอะไรบาง 

4. นโยบายทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรัฐบาลปจจุบันมีสวนชวยสงเสริมสนับสนนุความเปนอาเซียน

มากนอยเพียงไร 

5. ขอเสนอแนะในการพัฒนานโยบายทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการสนับสนุนความเปนอาเซียนให

มีความยั่งยืนมีอะไรบาง 
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Interview Form 1 

Question Guidelines  

(For interviewing a policy administrator of Department of   

Higher Education, Ministry of Education, Yangon) 

 

PART A – The Background of the Higher Educational Policies in Myanmar 

• Can you please explain briefly Myanmar’s Higher Educational Policy?  

• What is the existing philosophy of higher educational policies in Myanmar’s?   

• Is there any change of the philosophy for Myanmar higher educational policy? If yes? 

Why there is the change?  

• How is the higher educational policy in Myanmar developing?  

• Do you have any future strategic plan/policy for Myanmar?  

• What are the existing higher educational policies implemented by the country?  

• How does the public (lecturers & students) response to the existing policies? Is there any 

tangible data?  

• How the quality assurance does fit into the scheme of things and changes?  

• Do you have any strategic plans for the Higher Educational Policy?  

• Is there anybody or department that controls the quality of higher education?  

 

PART B – Policy Implementation 

(How far the implemented policies are successful?) 

• To what extent the policies contribute towards the ASEAN communities (socio-cultural, 

economic and political security)?  

• Is there any universities in Myanmar collaborate with any other foreign university in or-

der to enhance the image of the university to improve the university ranking?  

• What are the achievements in the existing implemented policy?  

• To what extent the policy implemented in-line with ASEAN community 2015.  

• How ready is your country to adopt open distance learning?  
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PART C – Similarities and Differences 

• Is there any difference policy between public and private institution?  

• Is the government of Myanmar set the limits of foreign students to further their studies 

in the higher educational institution in Myanmar?  

• What are the measures that have been taken by the government of Myanmar to devel-

op human capital among the universities students?  

• Is there any scholarship allocated for the citizen of Myanmar to further his / her study in 

the higher educational institution?  

• Is there any technical education provided by the government in the higher educational 

institution?  

• What are the strengths and weaknesses of the higher educational policies in Myanmar?  

 

PART D - Barriers  

(What are the barriers faced by the country related to its higher educational policies?) 

• Language / Cultural / Facilities / Technology / Human resource / Barrier to change / Fi-

nancial / Collaboration and Exchange Programs / Knowledge/exposure on ASEAN / Social 

/ etc. 
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Interview Form 2 

Question Guidelines  

(For Interviewing the Administrators of University of Yangon and 

Yangon University of Foreign Languages)  

 

PART A – The Higher Educational Policies in Myanmar 

• How does the public (lecturers & students) response to the existing policies? Is there any 

tangible data?  

• How the quality assurance does fit into the scheme of things and changes?  

• Is there anybody or department that controls the quality of higher education?  

 

PART B – Policy Implementation 

(How far the implemented policies are successful in promoting the aspiration of ASEAN?) 

• To what extent the policies contribute towards the ASEAN communities (socio-cultural, 

economic and political security)?  

• Is there any universities in Myanmar collaborate with any other foreign university in or-

der to enhance the image of the university to improve the university ranking?  

• What are the achievements in the existing implemented policy?  

• To what extent the policy implemented in-line with ASEAN community 2015.  

• How ready is your country to adopt open distance learning?  

 

PART C – Similarities and Differences 

• What are the measures that have been taken by the government of Myanmar to devel-

op human capital among the universities students?  

• Is there any scholarship allocated for the citizen of Myanmar to further his / her studies 

in the higher educational institution?  

• Is there any technical education provided by the government in the higher educational 

institution?  
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• What are the strengths and weaknesses of the higher educational policies in Myanmar?  

 

PART D - Barriers  

(What are the barriers faced by the country related to its higher educational policies?) 

• Language / Cultural / Facilities / Technology / Human resource / Barrier to change / Fi-

nancial / Collaboration and Exchange Programs / Knowledge/exposure on ASEAN / Social 

/ etc. 
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กําหนดการประชุมสนทนากลุม   

การดําเนินงานตามโครงการติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน 

การศึกษาของชาติ: ประเภทการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

วันท่ี  1  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

ระหวางเวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุม 2221  อาคารวิชาการ 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

……………………………………….. 
 

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน 

09. 30 - 09.45 น. ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และนําเสนอสรุปผลการติดตามการ 

                                ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 (บางสวน) 

09.45 – 11.45 น. ประชุมสนทนากลุม “ความคิดเห็นเก่ียวกับผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ ประเภทการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” 

11.45 - 12.00 น. สรปุผลการประชุม และ ปดการประชุม 

 

หมายเหตุ ผูดําเนินการสนทนากลุม  

กลุมท่ี 1 รองศาสตราจารย ดร.ชูชาติ พวงสมจิตร 

กลุมท่ี 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา ดวงแกว และผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลชลี จงเจริญ 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางการแปลผลของการสนทนากลุม 
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ตัวอยางการสนทนากลุม 

 จากการสนทนากลุม ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 คณะผูวิจัย

ไดดําเนินการประชุมสนทนากลุมตามประเด็นท่ีกําหนด โดยแยกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูทรงคุณวุฒิรวมจํานวน 8 

คน ประกอบดวย ผูบริหารและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ไดแก มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัย

นเรศวร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 4 คน ผูบริหารและคณาจารยจาก

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ สถาบันปญญาภิวัฒน จํานวน 2 คน ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สําหรับ

กลุมนิสิต/นักศึกษา ประกอบดวยผูแทนนักศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 5 คน ซ่ึงผลการสนทนากลุมปรากฏดังนี้  

 

ผลการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ  

พบขอมูลท่ีนาสนใจดังนี้  

1. นโยบายทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการสนับสนุนความเปนอาเซียนในหนวยงาน/

สถาบันอุดมศึกษา และนโยบายท่ีประสบความสําเรจ็ 

     จากการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ พบขอมูลท่ีสําคัญดังนี้  

1.1 ในกรณีของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซ่ึงเปนหนวยงาน

หลักท่ีดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

ใหขอมูลเก่ียวกับนโยบายของหนวยงานท่ีสนับสนุนความเปนอาเซียนดังนี้  

-กระทรวงศึกษาธิการไดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษา ป พ.ศ. 2558 – 2562 

โดยเนนเรื่องการพัฒนาคน พัฒนานักศึกษา โดยมี 6 ยุทธศาสตร และ 10 มาตรการเรงดวน เปาหมาย คือ ใหคน

ไทยมีความรูความเขาใจประเทศสมาชิกอาเซียนทุกดานเพ่ิมมากข้ึน มีทักษะภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษกับภาษาอาเซียนในระดับท่ีสามารถสื่อสารได มีทักษะจําเปนในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะการใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดจัดประชุมสถาบันการศึกษาทุกแหงและทุกระดับเพ่ือเผยแพร

ยุทธศาสตรใหมหาวิทยาลัยทุกแหงและทุกสังกัดนํายุทธศาสตรนี้ไปทําแผนของแตละแหงเพ่ือเดินหนาในการ

สนับสนุนความเปนอาเซียนท้ังภายในป พ.ศ. 2558 และภายหลัง  แตทวาในสวนของสกอ. นั้น ผูอํานวยการสํานัก

ยุทธศาสตรอุดมศึกษา ไดใหขอมูลวา สกอ. ไดมีนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสู

การเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ลวงหนากอนแลว และไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

โครงการสวนใหญเนนการดําเนินงานท่ีมุงพัฒนานักศึกษา ซ่ึงโครงการท่ีไดรับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยท้ัง

ภายในประเทศและมหาวิทยาลัยในกลุมอาเซียน ดังเชน  
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1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารยระหวางมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัย

จีน และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคลุมแมน้ําโขงซ่ึงดําเนินการทํามา 10 ปแลว และโครงการหลักอ่ืนๆ ท่ี สกอ. 

ดําเนินการ คือ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ครั้งแรกมีกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาและอาจารย ตอมาลดเหลือ

แคนักศึกษา โดยเม่ือป พ.ศ. 2555  เปนชวงแรกท่ีไดงบประมาณไดมา 20 กวาลาน  เปดโอกาสใหมหาวิทยาลัย

ตาง ๆ เสนอชื่อนักศึกษาเขามา ใหไปแลกเปลี่ยนเฉพาะระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา ไมเกิน 4 เดือน ท้ังระดับ

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หรือไปทําวิจัยก็ได ตอมาในป พ.ศ. 2556-2557 มีเปดใหทําinternship ดวย 

คือไปฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของอาเซียนได ตอมา สกอ. ไดยกเลิกโครงการนี้เพราะถูกตัดงบประมาณ 

สกอ. จึงมีโครงการใหม คือ โครงการนักศึกษา 2 ทาง เปนโครงการท่ีริเริ่มจาก 3 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย 

และมาเลเซีย  มีกระทรวงศึกษาธิการของท้ัง 3 ประเทศมาคุยกันกอน ใหเฉพาะเด็กปริญญาตรี ไปแลกเปลี่ยนใน

หลักสูตรนานาชาติ และตอมามีประเทศสมาชิกเพ่ิมข้ึน มีเวียดนาม บรูไน ฟลิปปนส ญ่ีปุน แตญ่ีปุนมีงบประมาณ

จากกระทรวงศึกษาธิการเองมารวม แตท้ังนี้ สกอ. ไมใหทุนนักศึกษาไทยไปญี่ปุน ถาไมเชนนั้นนักศึกษาจะเลือกไป

เฉพาะญ่ีปุน แตจะใหทุนเฉพาะประเทศอาเซียนเทานั้น  ในทางปฏิบัติ สกอ. ใหงบประมาณแตมหาวิทยาลัยไปตก

ลงกันเอง โดยโครงการนี้จะมีคณะกรรมการประชุมกันเปน Review Meeting ปละ 2 ครั้ง ทาง สกอ. กับ

มหาวิทยาลัยจะไปหารือท้ังในระดับนโยบายและระดับสถาบันในเรื่องทําอยางไรใหโครงการนี้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  

2) สนับสนุนเรื่องวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ

อาเซียน และเนนทําหลักสูตรรวม เปนอีกกิจกรรมท่ีเปดกวางใหมหาวิทยาลัยเสนอโครงการวิจัย โดยใหมี

มหาวิทยาลัยท่ีมีความเชี่ยวชาญเปนแกนนําวาเนนภาษาอะไร แลวหามหาวิทยาลัยเครือขายเพ่ือทําโครงการ

รวมกัน และเสนอโครงการมาท่ี สกอ. และ สกอ. ใหงบประมาณไปดําเนินการเอง 

1.2 ในกรณีของสถาบันปญญาภิวัฒนซ่ึงเปนสถาบันเอกชน ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันฯ ไดใหขอมูล

เก่ียวกับนโยบายของสถาบันท่ีสนับสนุนความเปนอาเซียนดังนี้  

-มีปณิ ธานท่ี เนนความรวมมือและการสรางเครือขายเชิ งรุก (Cooperate and 

Networking University) โดย CP All สนับสนุนการจัดตั้ง มีอัตลักษณ คือ เปน Work Based Education ท่ี

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  1) Work Based Teaching 2) Work Based Learning และ 3) Work Based 

Researching โดยสถาบันเชื่อวา การเรียนรูท่ีดีท่ีสุดตองลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือสรางบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ จึงมี

นโยบายใหทุกคณะในชั้นป 1 ท้ังหมดตองเขาฝกงานท่ีรานเซเวนเปนเวลา 3 เดือน พอปท่ี 2 นศ.ไดไปฝกท่ีคิงพาว

เวอร และชั้นป 3 ไปอยูสถาบันผลิตสื่อ กวดวิชาและจะตองเรียนการจัดการ (management) 

-เนนการทํางานแบบเครือขาย โดยธรรมชาติของ CP เปนเหมือนกลวย CP ALL เปนหวี

หนึ่ง และมี CPF (Food) อีกหวีนึง ตอนหลัง CP ทุกเครือก็จะลงมาชวยกัน ทําใหสถาบันสามารถเปดคณะ
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อุตสาหกรรมเกษตร และคณะกรรมอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงเปนตัวท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องรองรับ

นโยบายของทานประธาน และในเร็วๆ นี้ บริษัททรูจะเขามาตั้งคณะดิจิตอลดวย  

-พัฒนาคณาจารยใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษาและวัฒนธรรมของอาเซียนโดย

สงไปเรียนตอประเทศในกลุมอาเซียน แตท้ังนี้มีนโยบายใหอาจารยสอนภาษาไทยในกลุมประเทศท่ีไปศึกษาดวย ซ่ึง

กลยุทธนี้เปนขอดี และใหโอกาสนักศึกษาจากประเทศนั้นมาดูงานในเครือของ CP  และมาเรียนรูประเพณี

วัฒนธรรมไทยถือเปนขอไดเปรียบอันดับหนึ่ง 

-มีนโยบายอาเซียน +3 (จีนและประเทศอ่ืนๆ) พรอมท้ังจัดตั้งศูนยอาเซียน-จีนศึกษา 

จากนโยบายเหลานี้ ไดกระจายนโยบายสู 9 คณะ +1 คือ วิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือใหทุกคณะไดมีการสรางจิตสํานึก

หรือตระหนักถึงคุณคาในการเปนอาเซียนมากยิ่งข้ึน โดยมีหนวยงานท่ีสนับสนุนภารกิจท่ีเก่ียวกับนานาชาติ คือ 

สํานักวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียน-จีนศึกษา แตแมงานหลัก คือ สํานักวิเทศสัมพันธซ่ึงมีเจาหนาท่ีจากกลุม

ประเทศอาเซียนใหการตอนรับ 

-มีกิจกรรมท่ีเห็นเดนชัดและเปนรูปธรรม คือ การทํา MOU กับกลุมประเทศอาเซียน แต

ประเด็นนี้ใชเวลาท่ีจะสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน ดังนั้น สถาบันจึงใชกลยุทธการอบรมเปนชอตคอรส เชน 

ระหวางไทยกับพมา มีนักศึกษาพมาเขามารวมไปถึงนักศึกษาจีน และนักศึกษาประเทศอ่ืน ๆ จากโครงการเล็ก ๆ 

ก็ขยายเปนชอตคอรส 5 วัน หรือ 1 สัปดาห และขยายเปน 1-3 เดือน  

-มีกลยุทธทางการทูตในการสนับสนุนความเปนอาเซียนและความเปนพลเมืองโลก โดย

ไดรับความรวมมือและเครือขายเขามามีสวนรวมในการสรางพลังในหลายรูปแบบ เชน ไดเชิญนักการทูตท้ังในกลุม

ภูมิภาคอาเซียนและในกลุมภูมิภาคอ่ืน ๆ มาแลกเปลี่ยนประสบการณใหกับนักศึกษา เพ่ือใหเขาไดเปดวิสัยทัศน 

เปดโลก เปดมุมมอง และท่ีสําคัญคือไดเรียนรูความแตกตางเชิงภาษาและวัฒนธรรม มีทุนใหกับนักการทูตท่ี

ประจําการอยูในประเทศไทย หรือแมกระท่ังในกลุมของอาเซียนเพ่ือท่ีจะเขามาศึกษาในสถาบัน โดยท่ีหลักสูตรท่ี

เขามาเปนหลัก คือ ทางดานการจัดการธุรกิจ สิ่งท่ีเราไดรับ คือ เด็กของเราเปดโลกทัศนมากข้ึน และยอมรับความ

แตกตางของคน ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม และท่ีสําคัญคือกลุมนักการทูตเขาจะมีทักษะอ่ืน ๆ 

นอกเหนือไปจากทักษะท่ีเราปลูกฝงใหเด็ก เชน ทักษะการเจรจาตอรอง  เรามองวากลยุทธทางการทูตอาจจะเปน

เรื่องใหม แตจะเปนอีกมิติหนึ่งท่ีสะทอนถึงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงเปนท้ังสามเสาหลักและท่ีสําคัญคือ

กลุมนักการทูตมีการหมุนเวียนไปแตละประเทศและทวีปท่ัวโลก เปรียบเสมือนครูอีกหนึ่งคนในหองเรียนท่ีจะแตง

เติมสีสันและเพ่ิมเติมองคความรูท่ีเปนเชิงปฏิบัติการใหกับนักศึกษาเราได และอีกสวนหนึ่งท่ีนักศึกษาไดรับ คือ 

การมีความสุขในการอยูรวมกันอยางสันติและมีมิตรภาพเกิดข้ึน   

-มีกลยุทธการให scholarship แบบท้ังหมดหรือบางสวนท้ังนักศึกษากลุมประเทศ

อาเซียนและกลุมประเทศอ่ืน ๆ ทําใหการสนับสนุนความเปนอาเซียนคอนขางชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

เม่ือพิจารณาความสําเร็จของสถาบันปญญาภิวัฒน พบวา  
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-มีนักศึกษาสนใจเขามาศึกษามากข้ึน และสถาบันกําลังจะขยายหลักสูตรนานาชาติ

สําหรับคนฟลิปปนสและพมา เพ่ิมจากหลักสูตรท่ีใหจีนกับเวียดนามมาเรียนซ่ึงทํามานานแลว โดยใหทุนเรียน ท้ังนี้

เม่ือมาเรียนท่ีสถาบัน สถาบันไดสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมให เปนขอไดเปรียบเชิงกลยุทธ การเรียนท่ีสถาบัน

จะเนนสอนภาษาไทยใหนักศึกษาตางชาติมากกวาสอนภาษาอังกฤษ คาดวาตอไปก็จะมีนานาชาติมากข้ึนเรื่อยๆ  

-ขอมูลจากงานวิจัยสะทอนใหเห็นวา นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงมาก มีทักษะในการ

ทํางานกับคน ปรับเปลี่ยนความคิดใหถูกตองเหมาะสม สามารถจัดการตนเองในเรื่องเวลาและความอดทนได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษามีความภาคภูมิใจในตัวเอง ซ่ึงการเรียนรูเหลานี้เปนทักษะหรือสมรรถนะท่ีรองรับความ

พรอมการทํางานประชาคมอาเซียน 

-จากการติดตามกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับนักศึกษาจากประเทศกลุมอาเซียน สถาบัน

พบวา ความสัมพันธระหวางไทยกับกลุมอาเซียนดีข้ึน นักศึกษาก็เริ่มมีประชาคม (Community)  เพราะมีการใช

ชีวิตรวมกัน รวมกลุมกันในสถาบัน ท่ีเห็นไดชัดเจนก็คือ ทุกคนในสถาบันรวมถึงนักศึกษาเรียนรูท่ีใชภาษาอังกฤษ

เปนภาษากลางในการสื่อสาร เพราะในปจจุบันมีท้ังหมด 15 ประเทศท่ีมาเรียนกับนักศึกษาไทยในสถาบัน ถึงแมวา

ในระยะแรกๆ นักศึกษาไทยมีความกังวลเรื่องของการใชภาษาอังกฤษสื่อสาร แตสถาบันเชื่อม่ันวา นักศึกษาเหลานี้

จะมีพัฒนาการไดดวยตัวของเขาเองเม่ืออยูในสภาพแวดท่ีเหมาะสม และพบวาการปฏิสัมพันธของเยาวชนท้ังไทย

และประเทศเพ่ือนบานไดพัฒนาไปตอเนื่อง อันนี้คือนโยบายฝกปฏิบัติท่ีเห็นเปนรูปธรรมจากทางสถาบัน ซ่ึงใน

อนาคตทางสถาบันจะนําเสนอนโยบายลักษณะ ASEAN Professional Youth community เพ่ือวาหลังจาก

นักศึกษากลับไปจากจบหลักสูตรระยะสั้นจะไดมีการติดตอประสานงานกันเปนเครือขาย 

1.3 ในกรณีของมหาวิทยาแมฟาหลวง ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยไดใหขอมูลเก่ียวกับนโยบาย

ของสถาบันท่ีสนับสนุนความเปนอาเซียนดังนี ้

- ผูบริหารของมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงในยุคเริ่มกอตั้งมีวิสัยทัศนในการกําหนดนโยบาย

ใน 2 เรื่อง ท่ีสอดคลองกับนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนในปจจุบัน ประการแรก คือ การใชการศึกษานําเพ่ือ

สรางมิตรกับประเทศตางๆ โดยรอบ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแหงนี้ตั้งอยูตอนเหนือของประเทศท่ีเชื่อมกับประเทศ

เพ่ือนบาน เชน จีน ลาว พมา เวียดนาม กัมพูชาบางสวน ประการท่ีสอง การใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอนซ่ึง

เปนหลักสูตรปกติไมใชหลักสูตรนานาชาติ ถึงแมวาในระยะแรกๆ มีเสียงคัดคานจากฝายบริหาร แตผูบริหาร

ระดับสูงยืนยันใหใชภาษาอังกฤษในการสอน และในระยะแรกนักศึกษามีความเครียด ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดชวยเหลือ

โดยจัดโครงการ How to live and learn เพ่ือปรับพ้ืนฐานดานภาษาใหนักศึกษากอนเริ่มเรียน จนถึงปจจุบันนี้ 

บัณฑิตท่ีจบมาแลวมีสมรรถนะในระดับท่ีนาพอใจสามารถไดรับทุนไปเรียนตอตางประเทศ และเปนท่ีพอใจของ

ผูประกอบการ จึงสรุปไดวามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายสนับสนุนอาเซียนกอนท่ีรัฐบาลจะเริ่มดําเนินการ  

-ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหมีความพรอมในการเปน

ประชาคมอาเซียนมากยิ่งข้ึน ดังนี้  1) มหาวิทยาลัยใหทุนการศึกษากับนักศึกษาในอาเซียนท้ัง พมา จีน จีนตอนใต 



202 

ลาว เวียดนาม กัมพูชา ซ่ึงมหาวิทยาลัยดําเนินการมาตลอดจนถึงปจจุบันโดยสภามหาวิทยาลัยและทานอธิการมี

แนวคิดวาอยากใหโอกาสทางการศึกษาท้ังคนไทยและตางชาติท่ีตองเรียนในระดับอุดมศึกษาแตมีฐานะยากจน 

ขณะนี้มีนักศึกษาตางชาติประมาณ 520 คน และสภามหาวิทยาลัยคาดวาจะรับไดถึง 1,000 คน ในอนาคต  2) 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทํามาอยางตอเนื่องกับประเทศตางๆ ในอาเซียน ไมวาจะเปน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 3) 

ความรวมมือระหวางประเทศท้ังอาเซียนและยุโรป เปนเครือขายความรวมมือท่ีใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

และ 4) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาบุคลากรในดานภาษาอังกฤษ เพราะยังมีขอจํากัดอยู โดยการสงอาจารยไป

ทํางานฝกประสบการณในกลุมอาเซียนระยะ 3-6 เดือน ซ่ึงเปนการสรางเครือขายดวย พรอมกับจัด Camp 

ASEAN ใหบุคลากร โดยพาไปทัวรพมา และจีนตอนใต ซ่ึงเปนเพ่ือนบาน 

เพ่ือไปแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน 

1.4 ในกรณีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยไดใหขอมูลเก่ียวกับนโยบาย

ของสถาบันท่ีสนับสนุนความเปนอาเซียนดังนี้ 

-จัดการศึกษาใชแนวคิดเชนเดียวกับสถาบันปญญาภิวัฒน คือ ใช Work Based 

Approach  ดังนั้น ทุกสาขาท่ีเปดเรียนในสวนดุสิต แทบจะมีแหลงฝกงานหมด อาทิ เปดสอนปฐมวัยกับ

ประถมศึกษา ก็ฝกงานท่ีโรงเรียนสาธิตปฐมวัยกับประถมศึกษา เปดสอนคหกรรมก็มีโรงเรียนสอนทําอาหาร เปด

วิชา Hotel Management ก็มีโรงแรมสวนดุสิตเพลสใหฝกงาน แตบางสาขาท่ีไมแหลงฝกในมหาวิทยาลัยก็ทํา 

MOU กับสถานประกอบการภายนอกเปนเครือขายของมหาวิทยาลัย เชน S&P และ True  ไดเขามาเปดหลักสูตร

รวมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือให เตรียมบุคลากรให และพรอมให ทุนสนับสนุน ดวยเหตุนี้  นักศึกษาท่ีจบจาก

มหาวิทยาลัยแหงนี้ก็สามารถทํางานท่ี True และ S&P ได  

1.5 ในกรณีของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูอํานวยการศูนยพมาศึกษา ไดใหขอมูล

เก่ียวกับนโยบายท่ีสนับสนุนความเปนอาเซียนดังนี้  

-เผยแพรความรูเก่ียวกับพมาดวยมุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมใหนักศึกษาและ

ผูสนใจท่ัวไปไดเรียนรูเก่ียวกับประเทศสหภาพพมา ซ่ึงเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีใกลชิดไทย มีพรมแดนติดตอกัน

ประมาณ 2,400 กิโลเมตร จึงมีความจําเปนท่ีจะตองคบหากันแบบถอยทีถอยอาศัยตอกันอยางสืบเนื่อง แตท่ีผาน

มาคงตองยอมรับวาไทยเรารูจักพมานอยกวาท่ีพมารูจักไทย เนื่องเพราะพมาเปนสังคมท่ีคอนขางปด ในขณะท่ี

ประเทศไทยเปนสังคมท่ีเปดกวางกวาพมา ขาวสารทุกแงมุมท่ีเกิดข้ึนในเมืองไทยจึงอยูในความรับรูของพมา แต

ขาวสารเก่ียวกับความเปนไปในพมากลับอยูในความรับรูของสังคมไทยอยางจํากัด จากนโยบายการเขาสูประชาคม

อาเซียน จําเปนอยางยิ่งท่ีไทยควรรูจักพมาใหถองแท กาวใหพนอคติในอดีต และเรียนรูพมาดวยใจเปดกวาง ซ่ึง

กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ไดแก ผลิตจุลสารรูจักพมา(Knowing Myanmar) การจัด

นิทรรศการ การบริการเอกสารสนเทศ การบรรยายวิชาการ การอบรมภาษาพมา  ศึกษาวิจัย  และผลิตตํารา 
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-สงเสริมการเรียนรูภาษาไทยใหกับคนพมา โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรรวมโครงการพัฒนา

ภาคภาษาไทย  (Thai Department) ให กับ  Rangoon  University ท่ี เมืองรางกุ งและท่ี มันดเลย   และท่ี

University of Foreign Languages, Yangon และเปนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยไปชวยโดยผานกรมความรวมมือ

ระหวางประเทศ [Thailand International Cooperation Agency, TICA]  อยูในกระทรวงการตางประเทศของ

ไทย เพ่ือใหความชวยเหลือติดตอกระทรวงศึกษาธิการของพมา เนื่องจากในประเทศพมารูปแบบการติดตอยังไม

สามารถติดตอกับหนวยงานโดยตรงได  ตองผานกระทรวงการตางประเทศ  กรมเอเชียตะวันออก และตองผาน

สถานทูตไทยในพมา  พบวา โครงการนี้เปนท่ีนาพอใจ โดยผูทรงคุณวุฒิกลาววา “วิธีการงายๆ คือ ใชกลยุทธน้ําซึม

บอทราย คือ สงนักศึกษาไทยวิชาเอกภาษาพมาไปเปนผูสอนภาษาไทย ไดสรางเครือขายหลายคน ปจจุบันเด็ก

เหลานี้เกิดความผูกพันกับคนไทย เม่ือมาเมืองไทยมาทํางาน ก็มีเพ่ือน มีพ่ี มีครู สวนคนท่ีไปสอนภาษาไทยใหพมา

ก็รูสึกตัวเองมีลูกศิษย เกิดความไดเปรียบเชิงวัฒนธรรมทางภาษา ภาษาไทยจึงเปนเครื่องมือใหคนพมาเขาสูอาชีพ

ในประเทศไทย แลวเราควรทํายังไงใหพ้ืนท่ีพมาเปนพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจของไทยดวย และเปนพ้ืนท่ีท่ีคนไทยจะ

พัฒนาสมรรถนะทางภาษาพมาไดเต็มศักยภาพ ซ่ึงเปนความทาทายตอไป”  

-ทํางานรวมกับ สกอ. (สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ)  ยกระดับภาควิชา

ภาษาไทยในกลุมประเทศ  CMLV  ใหมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเอ้ือตอ

การศึกษาภาษาไทยดวย โดยพยายามลงทุนเครือขายดานครูสอนภาษาไทยในประเทศตางๆ เหลานี้ เพ่ือผลักดันให

ภาควิชาภาษาไทยเปนพ้ืนท่ีทางการศึกษาภาคประชาชนเพ่ือนักศึกษาไทยจะไดไปแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาของ

ประเทศรอบบานดวย ซ่ึงจะชวยพัฒนาเยาวชนไทยไดเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอ่ืน มีโลกทัศนให

กวางข้ึนในภูมิภาค และทําใหมีโอกาสทางอาชีพในอนาค 

1.6 ในกรณีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอมูลเก่ียวกับ

นโยบายของ สอศ. ท่ีสนับสนุนความเปนอาเซียนดังนี้ 

-การจัดการศึกษาของสอศ. นั้นรองรับฝมือแรงงานในการกาวเขาสูอาเซียน เนื่องจากจัด

การศึกษาท้ังระดับ ปวช. หรือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา คือ ปวส. และระดับปริญญาตรีสาย

เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ นอกจากนี้ ในการจัดการอาชีวศึกษามี 3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบ และทวิ

ภาคี โดยนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการท่ีสนับสนุนความเปนอาเซียนในสวนของอาชีวะ คือ เนน

เรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยใหสถานประกอบการเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจัดทํา

หลักสูตร สวนในการจัดการเรียนการสอน ถาวิชาท่ีเปนภาคทฤษฎีใหผูเรียนเรียนในสถานศึกษา สวนวิชาท่ีเปนวิชา

ปฏิบัติเพ่ือฝกทักษะใหผูเรียนเรียนในสถานประกอบการ ท้ังนี้ สอศ. สนับสนุนใหทํา MOU รวมกันระหวาง

สถานศึกษากับสถานประกอบการ  

-วางแผนการพัฒนาหลักสูตรทางดานอาชีวะ โดยเนนการตอยอดทักษะอาชีพเดิมใหมี

ความรูและทันสมัยมากข้ึน เนนการผลิตและพัฒนาเพ่ือใหมีทักษะเสริมเพ่ือเปนอาชีพท่ีสองในลักษณะของ SME 
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และการผลิตและพัฒนาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานและรองรับโครงการใหมๆ ของรัฐบาลท่ีจะ

เกิดข้ึน  

-มีการควบคุมคุณภาพโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติเปนผูประเมินคุณภาพ

ผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร  และมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยผูประเมินท่ีมาจากสถาน

ประกอบการ  และองคกรวิชาชีพมารวมเปนกรรมการ เพ่ือใหแนใจวาทํางานได สามารถไปประกอบอาชีพในสถาน

ประกอบการได หรือไปประกอบอาชีพอิสระได ถือเปนเง่ือนไขในการจบการศึกษา โดยเริ่มประเมินปแรกในป

การศึกษา 2558  

-สงเสริมอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดาน โดยจัดทําหลักสูตรใหมรองรับการเขา

สูประชาคมอาเซียนตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานอาชีวศึกษาแหงชาติ กรอบมาตรฐานหลักสูตรแตละระดับ และ

มาตรฐานอาชีพเพ่ือท่ีจะมากําหนดเงินคาจางโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เพราะจะมีบางอาชีพท่ีจะตองผานการ

รับรอง ผานการทดสอบจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ถึงจะประกอบอาชีพได ขณะนี้มี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร

อาชีพชางไฟฟาในอาคาร และกําลังพัฒนาสาขาวิชาใหมท่ีมุงเนนสมรรถนะ คือ สาขาวิชาทดสอบโดยไมทําลาย 

สาขาวิชาเชื่อมใตน้ํา สาขาวิชาโลจิสติก และ สาขาวิชาเหมืองแร 

-สงเสริมการอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล โดยทาง สอศ. มีสถานศึกษานํารอง ใน

โครงการ Mini-EP หรือการสอนสองภาษา และมี English Program ในสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว ใน

สถานศึกษาท่ีเปนวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเท่ียว และวิทยาลัยอาชีวศึกษา  

-พัฒนาบุคลากรครูอาชีวศึกษา โดยมีโครงการหลายโครงการ อาทิ โครงการศึกษาดูงาน 

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน/นักศึกษา เชน มีการสงครูและนักเรียนไปศึกษากับเรื่อง ระบบราง  กับ

ประเทศจีน และจีนก็สงวิทยากรมาใหคําแนะนําอบรมครูในสถานศึกษาของ สอศ. ดวย 

 

2. ปญหาในการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

จากการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ พบขอมูลท่ีสําคัญดังนี้ 

-การขาดแคลนงบประมาณ จากการสนทนากลุมจะเห็นไดวา งบประมาณเปนปจจัยสําคัญของ

การนํานโยบายสูการปฏิบัติ ซ่ึงผูแทน สกอ. ไดชี้ใหเห็นวา ในชวงการดําเนินการเพ่ือเตรียมความพรอมท่ีเขาสู

ประชาคมอาเซียนนั้น โครงการตางๆ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเต็มท่ี แตเม่ือดําเนินการไปไดระยะหนึ่ง สกอ. 

ถูกตัดงบประมาณเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง โครงการหลายโครงการตองยกเลิก หรือปรับเปาหมายการดําเนินการ ซ่ึง

สภาพการณเชนนี้ ผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งตั้งขอสังเกตวา “ตอนสรางความตะหนักท่ีจะใหสังคมไทยสนใจเรื่อง

อาเซียนรัฐก็ใชงบประมาณมากมาย แตพอระยะหนึ่งท่ีตองสรางคุณภาพงบประมาณกลับลดลง.... จริง ๆ ในข้ัน

พัฒนาคุณภาพตองใชงบประมาณมากข้ึน จึงมองวารัฐมีความจริงจังในการผลักดันเขาสูประชาคมหรือไม ซ่ึงเปน

เรื่องความชอบธรรมทางการศึกษา  นโยบายรัฐมีกลยุทธชัดเจนหรือเปลา มันรูสึกวาเปนการเมืองเกินไป....เรื่อง
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งบประมาณเปนเรื่องใหญพอสมควรซ่ึงตองกําหนดไวอยางชัดเจนในกลยุทธและถือวาเปนเรื่องคุณภาพการวางแผน

ระยะยาว”  

-คุณภาพของบัณฑิตของไทยในระดับประเทศออนดอยมาก ผูทรงคุณวุฒิกลาววา “ไดคุยกับผูใช

บัณฑิต สภาอุตสาหกรรม หอการคา เขาบอกวาบัณฑิตท่ีจบมาทํางานไมไดทันที ตองมาเทรน ไมมีความอดทน 

และมีปญหาหลายเรื่อง” นอกจากนี้ ท้ังบัณฑิตและนักศึกษาไทยมีจุดออนดานภาษาอังกฤษมาก และนักศึกษามี

ความกังวลเรื่องของการใชภาษาอังกฤษสื่อสาร ดังนั้น ในการยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยามองเพียงแคการเขาสู

ประชาคมอาเซียน แตตองมองไกลไปถึงความเปนพลโลกเพราะวาโลกมันหมุนไปเร็วมาก ซ่ึงตองเตรียมพรอมให

เปนเขาเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สามารถทํางานไดท้ังในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนๆ ได 

-การขาดการกํากับติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวา “เราให

ความสําคัญกระบวนการสรางหลักสูตรมาก เสียท้ังเวลาและงบประมาณท่ีสูงมาก แตมันคือหนังสือเลมหนึ่ง แตการ

นําหลักสูตรไปใชสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนกลับไมมีใครด ูซ่ึงเราหลงทางตรงนี้” การประเมินการประกัน

คุณภาพก็ไมไดชวยแกไขสิ่งท่ีผานมาแลว งานท่ีจะมาพัฒนาอุดมศึกษาจริง ๆ ควรใหความสําคัญกับกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนมากกวาตัวหลักสูตร โดยเฉพาะใหความสําคัญกับอาจารยท่ีพัฒนาระบบการเรียนการสอน

มากกวา  

-การขาดความรวมมือในการทํางานเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ผูทรงคุณวุฒิจาก 

สกอ. กลาววา “ปญหาท่ีพบคือ เราสนับสนุนใหเด็กไปแลกเปลี่ยนเราก็ใหมหาวิทยาลัยรับเด็กตางชาติมาดวย แต

เรื่องวีซา หนวยงานท่ีรับผิดชอบไมมีการผอนปรนบาง แตจะเนนเรื่องความม่ันคงของประเทศ ในขณะท่ีประเทศ

อ่ืนเขามีการผอนปรนตรงนี้ ถาเผื่อเราอยากจะไปกลุมการศึกษากับประเทศเพ่ือนบานอ่ืน แลวเราไมผอนคลายเรื่อง

นี้ใครจะอยากมาเรียนท่ีเรา อาจารยท่ีเขามาก็ประสบปญหาเดียวกัน เรื่องตอวีซา  เขาก็ไมแกไข มันตองมองวา

ประเทศเราจะผลักดันนโยบายอันนี้ ทุกหนวยงานตองรวมมือกันไมใชวาใหการศึกษาทําอยางเดียว มันไม work 

อยูแลว”  

-ความม่ันคงทางการเมืองกับเศรษฐกิจ เปนอุปสรรคสําคัญของการขับเคลื่อนตัวไปสูความเปน

ประชาคมอาเซียน เพราะการเมืองกับเศรษฐกิจเปนพลังสําคัญไปสูการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม สําหรับประเทศ

ไทยกําลังเผชิญวิกฤตทางการศึกษาทําใหมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงท่ีรับผิดชอบนโยบายการศึกษาของ

ประเทศอยางตอเนื่อง ทําใหนโยบายเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาสรางความสับสนใหผูปฏิบัติ อยางไรก็ตาม 

ผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งกลาววา “ในการจัดการศึกษาเชิงรุก นโยบายบางเรื่องไมตองรอ อยางนโยบายคุณภาพ

การศึกษาและคุณภาพบัณฑิตไมตองรอนโยบายประกาศ เราสรางไดเลย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีมีการบริหาร

จัดการคอนขางอิสระในทางสภามหาวิทยาลัยเราทําได ถาเรามีคุณภาพ”  

-ครอบครัวไทยกับคานิยมไทยเปนอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาสังคมใหเขาสูประชาคมอาเซียน ดังจะเห็นไดจาก พอแมโดยเฉพาะผูท่ีมีฐานะยากจนพยายามผลักดันใหลูก
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เรียนหนังสือจนจบปริญญาดวยความเชื่อวาการศึกษาสูงๆ จะชวยเปลี่ยนสถานะภาพในสังคมได ไมวาลูกจะมีความ

พรอมในการเรียนหรือไม ซ่ึงสงผลเสียใหเด็กเรียนแบบไมมีจุดมุงหมาย ไมมีทักษะการทํางาน และมีทัศนคติท่ีไมดี

ตอการทํางานในระหวางเรียน ซ่ึงเปนทัศนะท่ีสวนทางกับประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนน

การเรียนรูอยางตอเนื่องและตลอดชีพไมจํากัดท่ีอายุ และเปนผลดีตอการเรียนรูในหองเรียนเพราะเปนบรรยากาศ

ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางหลากหลายท้ังจากผูท่ีมีประสบการณและจากครูผูสอน อีกท้ัง คานิยมท่ีผูปกครอง

นิยมใหลูกเรียนอุดมศึกษาเพ่ือใหไดปริญญา ทําใหนักเรียนมาเรียนสายอาชีวะนอย ผูทรงคุณวุฒิจาก สอศ. กลาว

วา “สัดสวนของผูเรียนสายอาชีวะกับสายสามัญ คือ 40 : 60  ทางนโยบายของกระทรวงก็พยายามจะผลักดันให

เปน 60 : 40 แตก็ยังไมได ตอนนี้ตั้งนโยบายไว 50 : 50”และผูทรงคุณวุฒิกลาววา “ปจจุบันคนไทยกําลังไดรับ

บทเรียน ปริญญาไมใชคําตอบ คนจบปริญญาตกงานมีเยอะ จึงเห็นวา เด็กจบ ม.ปลาย ควรไปทํางานหา

ประสบการณกอนเรียนในระดับอุดมศึกษา ถาไมมีเงินคือไมเรียน พอแมไมตองสงเสียความเปนพลเมืองใหลูก

ทํางานสงตัวเองเรียน เขาจะไดเห็นคุณคาของการศึกษาดวยตัวของตัวเองไมไดถูกบังคับใหเขาเรียนโดยไร

จุดหมาย”  

-ทัศนคติเชิงลบของนักศึกษาและผูปกครองท่ีมีตอประเทศเพ่ือนบานสงผลใหการแลกเปลี่ยน

นักศึกษากับตางประเทศไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ผูทรงคุณวุฒิจาก สกอ. กลาววา “เราเคยใหทุน

แลกเปลี่ยนกับประเทศอาเซียน เด็กไทยก็ไมสนใจ เพราะทัศนคติของเด็กไทยและผูปกครองมองวาประเทศ

อาเซียนเขาดอยและก็ไมมีคนสนใจท่ีจะไปแลกเปลี่ยนกับอาเซียนเลย” ซ่ึงการมีทัศนคติเชิงลบทําใหนักศึกษามี

มุมมองแคบและเสียโอกาสในการเรียนรู “อยางมาเลเซียเขามีความเขมแขงทางดานการศึกษา เด็กเราไมมอง คือ

เราจะเปนประชาคมอาเซียนเราก็ตองปฏิสัมพันธกับอาเซียนมากข้ึนแตเด็กของเราไมมองตรงนั้น” 

 

3. ความคิดเห็นตอนโยบายทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในรัฐบาลปจจุบันกับการสงเสริมสนับสนุน

ความเปนอาเซียน 

จากการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ พบขอมูลท่ีสําคัญดังนี้ 

-ผูทรงคุณวุฒิ ไดสะทอนวา “นโยบายการเขาสูอาเซียนเสมือนขบวนแหแรกๆ ก็แหกันเต็มขบวน 

แตพอถึงบานก็แยกบานใครบานมัน” ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยแตละแหงมีศักยภาพไมเทากัน  ดังเชน 

ผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งกลาววา “ไมเห็นดวยกับนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียน เพราะในภาพรวมจะเห็นวา เรา

ยังไมพรอม ถาพิจารณาจากแผนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการเราอยูแคขอแรก คือ การสรางความตระหนัก

เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ในยุทธศาสตรขออ่ืนๆ เราทําไดเพียงนอยยังไมถึงแกน หรือแมวากระบวนการของ

กระทรวงฯ จะมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กํากับแตไมไดหมายถึงทุกวิชาหรือทุกสถาบันท่ีจะมีความพรอม...สําหรับ

ท่ีสวนดุสิตการพัฒนาเนนท่ีฐานของตนเองเปนสําคัญ” 
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  -รัฐมีนโยบายและแผนเพ่ือไปสูประชาคมอาเซียนชัดเจนแตขาดการกํากับติดตามอยางเปนระบบ

และตอเนื่องจากหนวยงานหลัก ในระหวางท่ีสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงนํานโยบายสูการปฏิบัติ ดังเชน 

ผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งกลาววา “โจทยใหญของบานเราเรื่องกรอบเชิงนโยบายไมคอยหนักใจเพราะวาเราคิดเกงเรา

ทําไดหมด แตมันจะแยตอนทํา Implement  ทุกท่ีเลย ดูหลักสูตรของบานเราหลักสูตรเราดีมาก ผานควบคุม 

สกอ. ผาน สภาฯ แตตอนนําสูการปฏิบัติก็ลมเหลว ซ่ึงข้ันนี้สําคัญมาก ถาเราบริหารจัดการนโยบายไมดี ไมมีการ

กํากับติดตามท่ีชัดเจนหรือไมมีการบริหารยุทธศาสตรท่ีเปนรูปธรรม การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรก็ไม

ประสบความสําเร็จ” ในประเด็นนี้ผูทรงคุณวุฒิจาก สกอ. มองวา “เรื่องติดตามประเมินผลก็เปนจุดออนของ

หนวยงานราชการ รวมท้ัง สกอ.ดวย  แตอยางไรก็ตาม ยุทธศาสตรอาเซียนท่ีเรากําลังจะทําออกไปเรากําลังจะทํา

ประเมินวามหาวิทยาลัยทุกแหงไดนําตัวยุทธศาสตรไปใชแคไหนอยางไร”  

-กรณี ของน โยบ าย  MRA (ASEAN  Mutual  Recognition  Arrangement ) ข อ สั ง เกต ท่ี 

สะทอนมาจากผูทรงคุณวุฒิจาก สกอ. ถึงประสบการณท่ีไปสัมมนาเก่ียวกับ  MRA  ซ่ึงเปนขอตกลงยอมรับรวม

คุณสมบัตินักวิชาชีพเพ่ือชวยใหนักวิชาชีพอาเซียนสามารถเคลื่อนยายเขาไปทํางานในประเทศอาเซียนอ่ืนไดสะดวก

มากข้ึน โดยมหาวิทยาลัยมหิดลจัดและเชิญสมาคมวิชาชีพมาเสวนาเรื่องนี้ พบวา มีคนมาขอข้ึนทะเบียนเปนนัก

วิชาชีพนอยมาก เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้นไมไดสะดวกอยางท่ีคิดเพราะตองขอข้ึนทะเบียนเปนนักวิชาชีพอาเซียน 

เพ่ือจะไดไปสมัครกับสภาวิชาชีพนั้นของประเทศอาเซียน และยังจําเปนตองปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของ

ประเทศนั้น ในทํานองเดียวกับเรื่องเปดเสรีทางดานสินคา บริการ และการศึกษา จะเห็นไดวา เปดระหวางกันนอย

มาก แตละประเทศก็กลัวเสียดุล  ถึงแมจะมีนโยบายแตในความเปนจริงมันไปไมได ผูทรงคุณวุฒิจาก สกอ. กลาว

วา “เวลาอาเซียนจะทําอะไรเขาจะทํากันในระดับหัว แลวเขาก็ไมไดมาดูวาระดับลางพรอมหรือยังแลวก็ประกาศ

ออกไป” 

-การเขาเปนประชาคมอาเซียนนั้นมีท้ังแงบวกและแงลบ รัฐบาลมักมองแตแงบวก  จึงมองไมเห็น

ปญหาของการเขาสูอาเซียน อาทิ เรื่องการเปด/ปดเทอมแบบอาเซียน  ซ่ึงในท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

(ทปอ.)  พยายามผลักดันแบบสุดโตงนั้น มันไมสามารถใชไดในทางปฏิบัติในบานเรา โดยในมุมมองความเปน

นักวิชาการจะมองอาเซียนในมิติท่ีแตกตางจากคนรากหญาหรือแมแตคนชั้นกลาง  ซ่ึงถาติดตามขาวจาก  social 

media จะเห็นชัดเจนวา เขาไมเห็นดวยกับกระแสอาเซียน หรือตอนท่ีอองซานซูจีมาเมืองไทยเม่ือเร็วๆ นี้ บางคน

อาจจะรูสึกยินดีท่ีผูนําระดับโลกเคยไดรับรางวัลโนเบลมาบานเรา แตวาขาวใน social media ชนชั้นกลางตั้ง

คําถามวา มาทําไม...มาเรียกรองใหมีการข้ึนคาแรงคนงานพมาไดอยางไร ซ่ึงไมสมเหตุผล  

 

4. ขอเสนอแนะในการพัฒนานโยบายทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการสนับสนุนความเปน

อาเซียน 

จากการสนทนากลุมผูทรงคุณวฒุิ พบขอมูลท่ีสําคัญสรุปไดดังนี้ 
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1. ศธ. และ สกอ.ตองประสานแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษา เพ่ือใหมีความเขาใจชัดเจน

ตรงกันถึงทิศทางในการขับเคลื่อนสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 และภายหลังจากนั้น เพ่ือรวมกําหนด

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ  สําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท้ังในระดับ

กระทรวงศึกษาธิการและระดับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หลังจากนั้น สกอ.ตองประสานแผนกับ

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือลงสูการปฏิบัติ และมีการกํากับติดตามผลอยางจริงจังตอเนื่องวาตอบสนองยุทธศาสตร

หรือไม  ท้ังนี้ขอมูลจากการสนทนากลุมชี้ใหเห็นวา สกอ. มีนโยบายและยุทธศาสตรอุดมศึกษาไทยในการเตรียม

ความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 และดําเนินมาอยางตอเนื่องกอนท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะ

จัดทําแผนยุทธศาสตรอาเซียนดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2558-2562) ซ่ึงแผนยุทธศาสตรของ

กระทรวงฉบับนี้เพ่ิงจัดทําเสร็จเม่ือไมนานมานี้ ดวยเหตุนี้ สกอ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของควรไดรับการชี้แจงถึง

ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ พรอมดวยมาตรการเรงดวน พรอมประสานแผนเพ่ือดูความสอดคลองในการ

ดําเนินงาน ซ่ึงผูอํานวยการศูนยพมาศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กลาววา “นโยบายของประเทศไทยออกมา

มากมาย แตจริง ๆ แลวเปนเรื่องท่ีสวนใหญก็ทําเปน paper ลอย ๆ ไมสามารถทราบไดวา ผูรับผิดชอบได

ดําเนินการจริงหรือไม เปรียบไดกับ สกอ. ผลิตสินคาออกมาไมตองมีการขาย ใหมันไปของมันเองเหมือสินคา 

OTOP  จึงมีความคลางใจวานโยบายกับยุทธศาสตรมีความจริงใจตอความเปนอาเซียนหรือไม”  

2. การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอยางเพียงพอเหมาะสมในการขับเคลื่อนโครงการท้ัง

ในระดับของ สกอ. และระดับสถาบันอุดมศึกษา รัฐบาลตองใหความสําคัญกับเรื่องงบประมาณและตองคํานึงถึง

ความเหมาะสมกับชวงเวลาของการใช  เพราะสถาบันอุดมศึกษาเปนฝายรองรับนโยบายและรองรับ    กลยุทธ ท่ี

ตองคิดหาวิธีการนําไปแปลงสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ไมใชวาพอจะแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติจริง กลับไม

มีมาตรการรับรองท่ีจะใหความม่ันใจไดวาจะทําใหวิสัยทัศนของ สกอ. บรรลุผลสําเร็จ  

3. การเตรียมความพรอมของบุคลากร ในการเขาสูประชาคมอาเซียนนั้นตองมีความพรอมเรื่อง

คุณภาพ  ผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งกลาววา “ไมใชวามหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยอยากเขาสูอาเซียนก็จะเปนได 

เพราะปญหาใหญคือ ความพรอมของบุคลากร” ซ่ึงทีประชุมเห็นดวยวา สถาบันอุดมศึกษาตองรวมมือกันพัฒนา

บุคลากร โดยเฉพาะท้ังผูบริหารและครูตองมีศักยภาพในเรื่องทักษะทางภาษา ทักษะการคิดเชิงวิพากษ (Critical  

thinking) และทักษะการวิจัย ในการพัฒนานั้นอาจจะใชกลยุทธ คือ มหาวิทยาลัยไหนท่ีมีความเชียวชาญในเรื่อง

ใดท่ีสอดคลองกับความเปนอาเซียนก็ควรชวยมาเปนพ่ีเลี้ยงหรือ เปนโคชใหมหาวิทยาลัยท่ีออนแอกวา ซ่ึงก็จะเปน

การตอยอดสรางเครือขาย เพราะถาแตละมหาวิทยาลัยตางคนตางทําก็ยากท่ีจะเตรียมบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวมไปสูอาเซียนได โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับผูบริหารตองลงมารวมขับเคลื่อนกับบุคลากรโดยใชการบริหาร

แบบมีสวนรวมดวย  ไมใชปลอยใหบุคลากรทํางานกันโดยลําพัง ซ่ึงผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งกลาววา “ปญหาในการ

นํานโยบายเก่ียวกับอาเซียนสูการปฏิบัติ คือ นักวิชาการกับนักบริหารทํางานไมประสานกันซ่ึงเปนอุปสรรคท่ีสําคัญ

มาก” 
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยควรตระหนักวา ถาอยากไดบัณฑิตลักษณะอยางไร ก็ตองพัฒนาครูผูสอนใหมี

ลักษณะเชนนั้นดวย ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันปญญาภิวัฒนกลาววา "ลักษณะบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยเนน คือ การ

เกงคน เกงงาน และเกงตน อยางศึกษาศาสตรเราจะสรางครูนักบริหารจัดการสามเรื่อง คือ จัดการงาน จัดการ

ตนเอง จัดการคน ถาครูมีทักษะในเรื่องการจัดการสามารถสอนใหลูกศิษยเปนนักจัดการได เด็กสามารถใฝเรียนรู

ตนเองได  ชวยตัวเองได และมีทักษะการคิดวิเคราะหการตัดสินใจจัดการเองได พอไปสูในโลกของงานไมวาจะเปน

งานในประเทศไทยหรืองานในอาเซียนก็ตามก็จะทําไดหมด”   

อยางไรก็ตาม ผูทรงคุณวุฒิเห็นวา ภาระการสรางคน ไมใชเปนความรับผิดชอบเฉพาะอุดมศึกษา

เทานั้น แตควรจะมาจากข้ันพ้ืนฐานดวย ตองชวยสรางใหเด็กมีแรงบันดาลใจ คิดวิเคราะหกับสิ่งรอบๆ ตัว

ตลอดเวลา ใหเด็กไทยอยูในระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครอบครัวสําคัญมากในการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน  

นอกจากนี้  ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดเนนบทบาทครูเพ่ือเตรียมนักศึกษาเขา

สูอาเซียนวา “การเรียนการสอนเรื่องอาเซียน  ครูจะตองรับฟงความคิดเห็นหรือมีขอมูลจากคนรากหญาท่ีอาเซียน

ดวย พรอมท้ังครูตองสอนใหนักศึกษาใชกระบวนการคิดวิเคราะหใหติดตามสถานการณของโลกปจจุบันท่ีเปน

วิกฤติ  เชน กรณีสหราชอาณาจักรตัดสินใจออกจาก EU พรอมประเมินวาในภายภาคหนาถาอาเซียนพัฒนาตอไป

เปนสหภาพแบบสมบูรณแลวมันจะเกิดผลกระทบอะไรข้ึนกับไทยและประเทศเพ่ือนบานของเรา เปนตน” 

 4. การพัฒนาหลักสูตรและการสอนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จากการรับฟงการ

สนทนากลุม สรุปขอเสนอแนะดังนี้  

-ควรสงเสริมพัฒนาหลักสูตรและการสอนท่ีบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work-

Integrated Learning) ในลักษณะของสหกิจ (cooperative Education) ในระดับอุดมศึกษา หรือแบบทวิภาค 

ในระดับอาชีวศึกษา  เนื่องจากเปนการศึกษาท่ีเพ่ิมคุณภาพผูเรียนหรือบัณฑิตใหตรงกับตลาดแรงงานท่ีอาเซียน

ตองการและเปนกระบวนการพัฒนาอาชีพใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะนักศึกษาไดเรียนรูภาคปฏิบัติ

จากการฝกงานจริง หรือจากสถานประกอบการ  

-ควรสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรท่ีใชเพ่ือพัฒนาทักษะดานภาษา โดยเปนหลักสูตรท่ีเนน

ใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเสนอแนะวา “ถาเราจะพัฒนาประเทศไปสู

อาเซียนจริง ๆ เราตองเขาไปถึงแกนของอาเซียน โดยทําในลักษณะของ MOU ระหวางสถาบัน ถาเราอยากใหเด็ก

เกงภาษาอังกฤษเราก็ทํา MOU กับสิงคโปร หรือวามหาวิทยาลัยในฟลิปปนส เพ่ือใหนักศึกษาไดไปฝงตัวใน

ประเทศนั้นๆ เหมือนจีนท่ีเรียนภาษาไทย เขาเอาเด็กมาอยูท่ีประเทศไทย 1 ป มันจะตรงและโอกาสท่ีจะเปนไปได

ก็จะสูงในเชิงปฏิบัติ.....งบประมาณตรงนี้เปนงบประมาณท่ีเด็กจะตอง support เอง ถาเรารอพ่ึงงบประมาณของ

รัฐบาลเม่ือไรก็ตามไปไมรอด”  
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-ควรสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทยและภาษาอาเซียน เนื่องจากภาษา 

การศึกษา และอาชีพ เปนเรื่องท่ีไปดวยกัน แตการสงเสริมใหเกิดประสิทธิผลนั้นตองมีขอมูลในการตัดสินใจวา

ภาษาอะไรบางท่ีจะชวยสงเสริมเศรษฐกิจทางภูมิภาคได ซ่ึงหมายความวา ตองมองวาภาษาเปนเสนทางท่ีนําไปสู

อาชีพ ผูทรงคุณวุฒิจากผูอํานวยการศูนยพมาศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร กลาววา “พมาไมจําเปนตองมาปรับ

อะไรเลยเรื่องภาษาอังกฤษ เพราะเขามองภาษาอังกฤษไมไดเปนสิ่งวิเศษ แตใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใชใน

การดําเนินชีวิตปกติ เขามองภาษาไมใชตัวความรูแตเปนการนําไปสูอาชีพและรายไดท่ีดีกวา” และการสอนภาษา

ใหไดผลตองสรางบรรยากาศใหเกิดชุมชนทางภาษา (league community)  และทุกภาษาในทัศนะของ

ผูทรงคุณวุฒิ ตองนําไปสูอาชีพและสรางรายได โดยเฉพาะภาษาไทยไดรับความนิยมคอนขางสูงจากประเทศเพ่ือน

บาน   จึงควรพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาไทยใหคนในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืน ใหเกิดความนิยมไทยและ

นิยมภาษาไทย จะชวยใหเราสามารถสรางเครือขายกับประเทศเพ่ือนบานใหนิยมไทยได ซ่ึงจะนําไปสูอาชีพ และ

การศึกษาตอมา  

5. การสรางเครือขายความรวมมือ กลุมผูทรงคุณวุฒิเห็นวา การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติและให

เกิดประสิทธิผลนั้น เครือขายเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง อาทิ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวคิดสหศึกษาหรือทวิศึกษาตองอาศัยความรวมมือจากเครือขายภายนอกท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ 

มารวมจัดการศึกษาตั้งแตการสรางหลักสูตร การนําหลักสูตรไปสูการเรียนการสอน การวัดประเมินผล เปนตน 

ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันปญญาภิวัฒน ชี้ใหเห็นวา “เครือขายมารวมจัดการศึกษาลักษณะนี้เปนประโยชนมาก เรา

ตองยอมรับวากระทรวงศึกษาไปคนเดียวไมรอด จึงตองเชิญเครือขายเขาไปชวยสราง model ใหม ๆ ใหเขามี

โอกาสขายแนวคิดในการทํางาน เปนเรื่องท่ีเปนประโยชนมาก”  

นอกจากนี้ ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเลาประสบการณเก่ียวกับการสราง

เครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตใหพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดัง

ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัยเชียงใหมรวมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนเจาภาพจัดโครงการ  ASEAN 

Research Workshop โดยมีมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ รวมดวย กิจกรรมหลักของโครงการ คือ ใหนิสิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และ โท เขียน Essay สมัครเขามา อาจจะเปนเรื่องเก่ียวกับอาเซียนหรือไมก็ได แลวทางโครงการจะ

คัดเลือกวาเด็กคนไหนท่ีมีศักยภาพเพ่ือใหเขาคายอบรม 4 – 5 วัน ใหเด็กไดรับความรูเก่ียวกับ critical thinking 

และ design thinking จากวิทยากร หลังจากนั้น ในวันท่ีสามมีกิจกรรมสงผูเขารับการอบรมลงภาคสนามเพ่ือ

ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางคนพมาและคนไทย โดยลงพ้ืนท่ีท่ี อ.แมสอด และ อ.มหาชัย ซ่ึงเปนศูนยรวมของแรงงาน

ขามชาติ เพ่ือนําประสบการณมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ซ่ึงกิจกรรมนี้เกิดข้ึนดวยความรวมมือจากหลายๆฝายท่ี

เก่ียวของ และชวยพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตใหมีมุมมองเชิงวิเคราะหและวิพากษในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน  
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5. การสรางความเหมาะสมทางดานความกลมกลืนของระบบการศึกษากับประเทศสมาชิก

อาเซียน การท่ีจะทําใหคนวิชาชีพเคลื่อนยายระหวางกันไดตองมีการยอมรับในคุณภาพคุณวุฒิการศึกษาซ่ึงกันและ

กัน ซ่ึงเปนการยากท่ีจะทําใหเกิดการยอมรับระหวางนักวิชาชีพดวยกัน ถึงแมวา สกอ. มีความพยายามในการ

ดําเนินการ แตก็ยังมีขอจํากัด สกอ. จึงตองพยายามสรางกลไกกํากับดูแลคุณภาพของการศึกษาใหเปนท่ียอมรับ

รวมกัน และนําสูปฏิบัติใหเกิดผล  

 

ผลการสนทนากลุมนักศึกษา/นิสิต 

พบขอมูลท่ีนาสนใจดังนี้  

 1. ประเด็นท่ีสะทอนวานักศึกษาสวนใหญมีความรูเก่ียวกับเรื่องอาเซียน คือ สามารถอธิบายไดวาอาเซียน

คืออะไร สําคัญอยางไร เชน นักศึกษาไดแสดงความเห็นวา “อาเซียนเปนการรวมกลุมในประเทศสมาชิก 10 

ประเทศ มีจุดมุงหมายรวมกันตามสามเสาหลักท่ีศึกษากัน การท่ีเราเปนประชาคมอาเซียนไทยมีปญหา คือ เราพูด

ในแคของเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว เราพูดกันแตเรื่องเศรษฐกิจ หรือ AEC แตเรามีอีกสองเสาหลัก คือ  APSC  

เปนเรื่องการเมือง ASCC สังคมและวัฒนธรรม ในสวนของการศึกษาจะเห็นวาสอดคลองกับ ASCC มากท่ีสุด”  

และสามารถบอกไดวา กลุมท่ีถูกเรียกวา CLMV นั้นคือ กลุมประเทศสมาชิกท่ีเพ่ิมเขารวมไดไมนานประกอบดวย

กัมพูชา ลาว เมียนมาร และเวียดนาม  

 2. จากประสบการณในมหาวิทยาลัย นักศึกษาไดยกตัวอยางกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพ่ือ

สนับสนุนนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังเชน  

  -เปดใหอบรมภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบาน แตบางมหาวิทยาลัยจะเปดชุดวิชาการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเปนวิชาบังคับเพราะภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสารของอาเซียน 

-จัดหองสมุดใหมีหองอาเซียนเพ่ือใหนักศึกษาเขาไปศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมได หรือบางมหาวิทยาลัย

จัดเปนศูนยเซียนศึกษาท่ีมีแหลงขอมูลใหนักศึกษา/นิสิต หรือผูสนใจไดศึกษาคนควา โดยแยกจากหองสมุด 

  -มีหองปฏิบัติการทางภาษาใหนักศึกษาใชเวลาวางเขาไปฝกทักษะทางภาษา 

-มีศูนยภาษาท้ังภาษาอังกฤษ และภาษาจีนโดยเรียนกับคอมพิวเตอร เรียนตามความสมัครใจ มี

การประเมินผลความกาวหนาใหดวย  

-มีหลักสูตรภาษาจีน ต้ังแตป 2557  โดยมีการสนับสนุนใหนิสิตปริญญาโทท่ีมาในโครงการ

แลกเปลี่ยนจากกัมพูชา และฟลิปปนสมารวมเรียนดวย  

-มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและรณรงคใหแตงกายเปนอาเซียนรวมกิจกรรม  

3. ประเด็นเก่ียวกับความตระหนักในความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียน จากการสนทนากลุม

พบวา กิจกรรรมตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือสนับสนุนความเปนอาเซียนนั้น บางกิจกรรมยังไมชวยกระตุน

ใหนักศึกษาเห็นความสําคัญความจําเปนของการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเปนความทาทายท่ีคณาจารยตอง



212 

แสวงหากลยุทธในการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักศึกษาไดคิดวิเคราะหเพ่ือสรางความตระหนักในความ

เปนอาเซียน ตัวอยางเชน นักศึกษาบางคนมองวา กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนไมไดชวยใหทําใหเขาใจอาเซียนได

อยางแทจริง โดยกลาวา “กิจกรรมนี้ ทําใหเรามองเห็นวานี่คืออาเซียน แตมองเห็นในเรื่องของวัฒนธรรมเทานั้น...

เลยไมไดใหความสนใจมากนักเพราะคิดวามันคงไมไดสําคัญ เพราะวาไมไดพูดถึงเรื่องของการศึกษา...ไมไดเขาไป

ถึงแคมองผิวเผิน” คําพูดนี้สะทอนวา กิจกรรมนี้ยังไมชวยใหนักศึกษาคิดวิเคราะหเชื่อมโยงไดวาถาเขาใจเรื่อง

วัฒนธรรมแลว จะไดประโยชนอะไรกับการเขาสูประชาคมอาเซียน นอกจากนี้นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา “อาจารย

บอกวามันคือสิ่งสําคัญท่ีเราตองพัฒนาตัวเอง แตเราไดยินแตคําพูด แตเราไมไดเห็นความกระตือรือรนของทุกๆ คน 

มันเลยทําใหตัวเราเองเฉ่ือยไปดวย.....คิดวา การเรียนรูดวยตัวเองก็เปนสวนหนึ่ง แตบทบาทของมหาวิทยาลัยนาจะ

มีสวนในการชวยกระตุนผูเรียนดวย แตจะทําอยางไร” อยางไรก็ตามกิจกรรมท่ีเก่ียวกับพัฒนาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษนั้น พบวานักศึกษาสวนใหญเห็นความสําคัญ แตท้ังนี้ครูตองมีความสามารถในการสอนและสราง

แรงจูงใจเพ่ือชวยใหนักศึกษาสามารถสรางประโยคท่ีเปนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนแบบงาย ๆ กอน เพ่ือเอาไปตอ

ยอดในการทํางานจริง นักศึกษากลาววา “พอไปทํางานแลวถาสื่อสารไมได มันทําใหรูสึกวามันสําคัญ เราจะตอง

พัฒนา ทุกอยางเริ่มท่ีตัวเรา...พออาเซียนเขามาเรื่องภาษามันใหญกวาหลายเรื่อง แตถาตัวเรายังไมได ก็สูใคร

ไมได”  

4. ในประเด็นท่ีเก่ียวกับทัศนคติตอคนพมาซ่ึงเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียน กลุมนักศึกษา/นิสิตมีความเห็น

วา ประวัติศาสตรท่ีเรียนในโรงเรียนนั้นทําใหมีทัศนคติท่ีไมดีตอคนพมา แตเม่ือโตข้ึนมีพัฒนาทางความคิดและมี

ขอมูลขาวสารเก่ียวกับพมาท่ีหลากหลายใหศึกษา  ทําใหทัศนคติเชิงลบเปลี่ยนไป  นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา “ตอน

แรกก็รูสึกเหมือนในวัยเด็ก แตพอเราโตข้ึนไดรูจักพมามากข้ึน เชน การพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษาของพมามีการ

พัฒนาข้ึนกวาบานเรา ทําใหเราตองตระหนักวาเราตองพัฒนาตัวเอง เพ่ือท่ีจะแขงกับเขาใหได” นอกจากนี้ 

นักศึกษาไดชวยเสริมวา การสอนเก่ียวกับประวัติศาสตรในโรงเรียนท่ีเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน ครูควร

ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนไมเนนการทองจําตามตํารา แตใหรูจักคิดวิเคราะห ท้ังนี้นักศึกษารับรูวา “สังคมไทย

ประวัติศาสตรสอนใหเรารักแตประเทศตัวเอง คอนขางเปนชาตินิยม.....ไมสงเสริมใหคิดวิเคราะหหาเหตุผลเพ่ือ

สนับสนุนความคิด”  

5. ประเด็นท่ีเปนอุปสรรคในการเขาสูประชาคมอาเซียน พบวา นักศึกษา/นิสิตทุกคนมีความเห็นตรงกันวา

เปนเรื่องของภาษาอังกฤษ นักศึกษากลาววา “เด็กไทยยังไมเปดใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ผลสัมฤทธิ์ทางดาน

ภาษาอังกฤษยังไมดี ท้ังๆ ท่ีเรียนมาตั้งแตเด็ก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเราไมไดแกปญหาอยางจริงจัง และมีจุดออนใน

การทํางานเปนทีม” ซ่ึงนักศึกษามองวาเรื่องนี้สําคัญ เพราะการทํางานในอนาคตไมไดทํางานเพียงลําพังตอง

ชวยกันคิดสรางสรรคผลงาน  

6. ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนความเปนอาเซียนในระดับสถาบันอุดมศึกษา 

จากการสนทนากลุมนักศึกษา/นิสิต ไดขอเสนอแนะท่ีนาสนใจ ดังนี้ 
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6.1 มหาวิทยาลัยตองพัฒนาครูผูสอนใหสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับ

อาเซียนไดอยางเหมาะสม โดยเนนกระบวนการคิดวิเคราะหเพ่ือสรางความตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียน

แกผูเรียน นักศึกษามีความเห็นวา การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยสวนใหญยังเปนแบบเดิมท่ีไมสอดคลอง

กับสังคมท่ีเปลี่ยนไป นักศึกษาคนหนึ่งกลาววา “เราเรียนทุกอยางอยูในกรอบไปหมด ตองตามทุกข้ันตอนตาม

ระบบ ทําใหเราชินกับการไมพัฒนาตนเอง เรียนแบบไมมีความหมาย” นักศึกษาไดเสนอประเด็นท่ีนาสนใจวา  

ทําอยางไรใหเรามองเห็นความสําคัญ คือ นาจะเริ่มท่ีตัวผูสอนกอน วามีจุดประสงคหรือ

เปาหมายอยางไรใหเด็กเขาถึงคําวาอาเซียนมากกวานี้ ผูสอนตองจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีกระตุนการคิดวิเคราะห ใชสื่อท่ีเหมาะสมเพ่ือกระตุนความสนใจ  เรารูแควา 

อาเซียน มี 10 ประเทศ แตลึกๆ แลวเราไมรูวา การศึกษาเก่ียวกับอาเซียนจริง ๆ ควร

เปนอยางไร เราควรจะเตรียมความพรอมอยางไร เราเห็นแตในแงของ เศรษฐกิจ กับ

วัฒนธรรม แตเรายังไมเขาใจวาการศึกษาจะไปเก่ียวกับอาเซียนอยางไร   

6.2 ครูอาจารยตองพัฒนาตนเองใหเปนแบบอยางวาตระหนักถึงความสําคัญของการเปน

ประชาคมอาเซียน เชน แสวงหาความรูใหมๆ เพ่ือมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเรียน ยอมรับความแตกตางในความคิด

เห็น มีความสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน โดยนักศึกษามี

ความเห็นรวมกันวา “จริง ๆ ตองเริ่มท่ีครูอาจารยกอน เพราะครูตองพัฒนาตัวเองตลอดเวลากอนท้ังเรื่องของ

ภาษาหรือเรื่องของอาเซียนเพ่ือเขามาสอดแทรกในการเรียนการสอนเพ่ือท่ีจะใหนักศึกษาไดทราบขอมูล และได

ชวยฝกนักศึกษาได” นอกจากนี้  

6.3 ครอบครัวและสังคมตองรวมมือในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือเปนประชาคมอาเซียน 

โดยเฉพาะความมีระเบียบวินัย นักศึกษากลาวา “...การเรียนรูตางๆ ไมแคเพียงแตเรียนในหองเรียนอยางเดียว 

ตองอยูท่ีตัวครอบครัวดวย ตองเสริมไปดวยกัน ผูปกครองควรจะปลูกฝงเรื่องความเปนพลเมืองท่ีดี ความมีวินัย 

โดยทําตัวอยางใหเปนท่ีประจักษแกบุตรหลาน ถาผูปกครองกับผูสอนสามารถเปนแบบอยางได เยาวชนก็จะมี

กําลังใจในการพัฒนาตนเองดวย”  

6.4 มหาวิทยาลัยตองมีเครือขายจากภายนอกมาชวยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

รวมกับคณาจารยเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความพรอมสูอาเซียน อาทิ นักศึกษาเสนอวา ตองมีหนวยงานท่ีเชี่ยวชาญ

เก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ICT  มารวมสรางนวัตกรรมท่ีแปลกใหม และเปนประโยชนใหมากข้ึน กระทรวง

พาณิชยหรือภาคเอกชนมาชวยสงเสริมใหขอมูลเรื่องเศรษฐกิจการคาขาย และการสงสินคาไปขายยังตางประเทศ

เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ และกระทรวงวัฒนธรรมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจะมีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพ่ือนบานเพ่ือใหโอกาสนักศึกษา/นิสิตไดเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันทามกลางความแตกตาง

ทางภาษาและวัฒนธรรม  
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